

Số: /KH-UBND

Mường Tè, ngày 27 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

**Mở đợt ra quân 10 ngày cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử;
hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và thực hiện
các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Mường Tè**

Thực hiện Kế hoạch số 572/KH-UBND, ngày 24/02/2023 về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023; Công văn số 1084/UBND-KSTT, ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06; Kế hoạch số 264/KH-UBND, ngày 22/3/2023 của UBND huyện về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2023; Công văn số 4864/CAT-PC06, ngày 22/9/2023 của Công an tỉnh Lai Châu về việc thông báo tiến độ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

UBND huyện ban hành Kế hoạch Mở đợt ra quân 10 ngày cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Mường Tè, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của Tổ công tác Đề án 06 các cấp, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ xung kích đi đầu trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt rộng rãi trong xã hội.

2. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Đẩy mạnh việc triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử để triển khai hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu và 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg.

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Đảm bảo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (*Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ*) huyện, xã trên địa bàn:

(1) Có tài khoản định danh điện tử mức độ mức độ 2.

(2) Sử dụng tài khoản định danh điện tử đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia.

2. Mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các ban, ngành, đoàn thể huyện, cấp xã trên địa bàn huyện: Hướng dẫn tối thiểu cho 10 người dân cài đặt, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 và sử dụng tài khoản này truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia (*có PL danh sách hướng dẫn công dân kèm theo*).

3. Phần đầu đến hết ngày **06/10/2023 đạt tối thiểu thêm 12.354** công dân sử dụng ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử được cài đặt, kích hoạt mức độ 1, 2 (*trong đó: 9.689 trường hợp cần kích hoạt mới; 2.485 trường hợp đã được C06-Bộ Công an duyệt mức độ 2 nhưng công dân chưa đăng nhập để kích hoạt thành công*).

(*Có Biểu giao chỉ tiêu chi tiết từng đơn vị cấp xã kèm theo*)

III. CHỦ THỂ THỰC HIỆN, ĐỐI TƯỢNG KÍCH HOẠT ĐDDT

1. Chủ thể

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (*Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ*) và Tổ Công tác Đề án 06 huyện; Tổ Công tác Đề án 06; Tổ công nghệ số cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố... trên địa bàn huyện

2. Đối tượng

Người dân sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn chưa cài đặt ứng dụng VNeID, chưa có tài khoản định danh điện tử, chưa kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

IV. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện cao điểm

Từ ngày 27/9/2023 đến hết ngày 06/10/2023.

2. Nội dung

Tuyên truyền về tiện ích của CCCD và ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử.

Hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2 và xác thực điện tử cho các trường hợp sau:

+ Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử đang chờ phê duyệt cấp tài khoản;

+ Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi có

thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp;

+ Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID;

+ Tuyên truyền công tác bảo mật thông tin; thao tác thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

3. Hình thức

Xây dựng các bài viết, phóng sự, tin tức, đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin truyền thông, cơ quan thông tấn báo chí, Công/Trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã hội.

Thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, giao lưu, đối thoại; lồng ghép các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao hoặc các hình thức khác.

Thông qua các phong trào, hoạt động an sinh xã hội, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID; trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1, mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID tại gia đình, khi công dân đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch hành chính, tại các địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, trung tâm thương mại....

Thông qua công tác chuyên môn (*nhất là các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với Nhân dân qua thực hiện các công tác nghiệp vụ*) và thông qua sinh hoạt hàng ngày (*bạn bè, người thân, người quen...*).

V. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Khảo sát toàn bộ người dân trên địa bàn có sử dụng điện thoại thông minh, máy tính kết nối mạng internet (*theo từng hộ*)

Tổ công tác Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò nòng cốt, xung kích đến từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng VNeID và Định danh điện tử.

2. Giao khoán chỉ tiêu từng Tổ công tác theo tiêu chí 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” gắn với thời gian hoàn thành cụ thể

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phát động thi đua theo các nội dung tại mục 2, phần II về chỉ tiêu thực hiện của Kế hoạch này.

3. Đánh giá số liệu báo cáo từng đơn vị

Công an huyện phối hợp với các đơn vị thành lập các Tổ công tác kiểm tra xác suất từng đơn vị cấp xã để đánh giá đúng thực tế số liệu báo cáo (*lưu ý chỉ báo cáo số liệu đã được kích hoạt thành công*) đồng thời phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh để đánh giá tỷ lệ kích hoạt trên hệ thống định danh điện tử theo từng địa bàn, đơn vị hành chính cấp xã.

Chỉ tiêu được tính trong số tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 được kích hoạt theo Phụ lục I chi tiết từng đơn vị cấp xã ban hành kèm theo

Kế hoạch này. Kết quả của các ngành, đơn vị cấp xã tính vào kết quả của UBND cấp xã.

Tập hợp, báo cáo và đề xuất cơ quan chức năng khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, vượt mức; không xem xét thi đua, khen thưởng đối với những đơn vị không báo cáo, báo cáo không đúng thực tế.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND, ngày 22/3/2023 của UBND huyện về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2023.

Kinh phí thực hiện tại các ban, ngành, đơn vị, UBND các cấp được bố trí trong dự toán ngân sách của đơn vị theo quy định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an huyện - Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện

Thường trực giúp UBND huyện, Tổ công tác Đề án 06 huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp các ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu triển khai các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử; hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ công tác của các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể.

Phối hợp tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp cho Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp cho các ngành liên quan thuộc cấp huyện, cấp xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan thành thạo kỹ năng, thao tác cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản trên cổng dịch vụ công và các dịch vụ công trực tuyến. Giao lực lượng Công an cấp cơ sở trực tiếp cài đặt, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các cơ quan, đơn vị trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID.

Chỉ đạo Công an xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn cho các ban, ngành cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả; mở đợt cao điểm thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID theo cách thức “*đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người*”.

Chủ trì, phối hợp với Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND huyện, Phòng Nội vụ thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị (*lồng ghép trong việc kiểm tra thực hiện Đề án 06 theo Kế hoạch chung của UBND huyện*).

Chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương; phối hợp

với Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch này.

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện

Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang... vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 (*theo tiêu chí 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; quá trình thực hiện phải kiểm soát được tiến độ và xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao*); hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Định hướng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, cách thức đăng ký tài khoản trên công dịch vụ công và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

4. Huyện đoàn Mừng Tè, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của đoàn viên thanh niên, cán bộ Hội phụ nữ các cấp tổ chức triển khai toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện; chỉ đạo thành lập các Đội tình nguyện phối hợp tại các thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư; phối hợp lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an cấp xã trên địa bàn trực tiếp cài đặt, hướng dẫn đăng ký, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đến từng cá nhân, hộ gia đình, lập danh sách xác nhận sau khi đã hoàn thành.

Chỉ đạo gắn hoạt động của các Chi đoàn, Chi hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của từng cơ quan, đơn vị, địa phương với hoạt động vận động tuyên truyền của cả đơn vị, địa phương mình.

Các cơ sở Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ cơ sở chủ động báo cáo đề xuất cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, địa phương mình bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn.

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về vai trò của việc sử dụng ứng dụng VneID và định danh điện tử mức độ 2. Phối hợp Công an huyện xây dựng, biên soạn hình ảnh tuyên truyền về việc hướng dẫn, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID để các đơn vị tạo liên kết và đăng tải tuyên truyền.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm GDNN-GDTX huyện; các đơn vị trường học thuộc sở GD&ĐT trên địa bàn huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh,

sinh viên tích cực tham gia đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng các tiện ích của định danh điện tử trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, tham gia dịch vụ công.

Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, xã lập danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh đủ điều kiện hiện chưa được cấp thẻ CCCD gắn chip (*Lập danh sách đối với các học sinh trong độ tuổi chưa nhận hồ sơ CCCD*) để phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chip và hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử (*có biểu mẫu kèm theo*).

Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh chủ động phối hợp với Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú rà soát, làm sạch, điều chỉnh thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, phục vụ kịp thời công tác thu nhận hồ sơ CCCD trong độ tuổi và hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử.

100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, người lao động, học sinh trong độ tuổi kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Hoàn thành trước ngày **06/10/2023**.

7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các Đoàn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện

Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích tài khoản định danh điện tử cho đối tượng là công nhân lao động trên địa bàn huyện. Đồng thời, hướng dẫn người lao động cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (*phấn đấu đến ngày 03/10/2023 công dân Việt Nam tại khu vực biên giới đều được cán bộ hướng dẫn, cài đặt thành công kích hoạt thành công ĐDDT đạt 100% chỉ tiêu giao*).

8. BHXH huyện; Trung tâm Y Tế huyện

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn chủ động phối hợp với lực lượng Công an và UBND các xã, thị trấn tiếp tục làm sạch dữ liệu phục vụ việc liên thông dữ liệu giữa Bộ Công an - Bộ Tư Pháp và BHXH.

9. Đề nghị Hội Người cao tuổi; Hội Nông dân; Hội Cựu Chiến binh huyện

Chủ động phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, Tổ Công tác Đề án 06 xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác minh, làm sạch thông tin Hội viên để cập nhật thông tin vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (*Hội Nông dân đã nhập được 4.537 hội viên trong đó xã Mù Cỏ, xã Can Hồ chưa nhập, xã Nậm Khao, xã Tá Bạ, xã Ka Lăng còn thấp; Hội Người cao tuổi đã nhập 2.259 hội viên trong đó xã Mù Cỏ, xã Mường Tè chưa nhập; Hội Cựu Chiến Binh...*). Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày **02/10/2023**.

10. UBND các xã, thị trấn

Chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch theo hoạt động của UBND xã (*giao khoán chỉ tiêu, kiểm soát kết quả thực hiện*); tăng cường tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phát huy vai trò phối hợp thực hiện từ cấp cơ sở.

Thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện tại các đơn vị, khắc phục giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

11. Chế độ thông tin báo cáo

Căn cứ vào nội dung của kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và Tổ Công tác Đề án 06 huyện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả các công việc được giao thực hiện.

Kết thúc cao điểm các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị mình, báo cáo về UBND huyện (*qua Công an huyện - Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện*) **trước ngày 09/10/2023** (có mẫu Phụ lục thống kê kèm theo, gửi trước file mềm Excel về địa chỉ: quanlyhanhchinhcamt@gmail.com, đầu mối phối hợp: đồng chí Thượng úy Lê Văn Thắng, số điện thoại 0989.812.221).

Căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND huyện (*qua Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an huyện*) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- CAT Lai Châu;
- TT Huyện ủy;
- HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CAH.

(để B/c)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đào Văn Khánh